

THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đông chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Tô Bích Thục, là vợ liệt sĩ (tổ 19, phường Quang Trung); ông Phạm Văn Khi, thương binh hạng 1/4 (thôn Quyển, xã Vũ Chính) và cháu Nguyễn Tiến Đạt bị bại não từ nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo ở phường Đề Thám.

Sáng ngày 20/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin trên địa bàn huyện Đông Hưng. Các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự. Tại buổi lễ, 304 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng trao cho 304 nạn nhân CĐDC/Đioxin có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông Hưng. Đây là một trong những hoạt động của chương trình "Tết vì nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam" nhằm xoa dịu nỗi đau, chung tay bù đắp những khó khăn, vất vả cho các nạn nhân.

Sáng ngày 20/1, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2019" cho 150 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao quà và tiền mặt trị giá 480.000 đồng/suất cho 150 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở khối sự nghiệp, khối sản xuất, kinh doanh, khối xã, thị trấn, trường học. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với CNVCLĐ trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, giúp họ cùng gia đình đón tết vui vẻ.

Chiều ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh đã thăm, tặng quà nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Hưng Hà.

403 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trị giá gần 85

triệu đồng đã được trao cho các nạn nhân CĐDC/Đioxin.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng trao cho 304 nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi và tập trung chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho các gia đình nạn nhân CĐDC/Đioxin.

Đông chí để nghị địa phương có những việc làm thiết thực, thường xuyên chăm lo đời sống các gia đình chính sách nói chung, nạn nhân CĐDC/Đioxin nói riêng, giúp các gia đình với bớt khó khăn.

Tại UBND huyện Vũ Thư, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện tổ chức trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho nạn nhân CĐDC/Đioxin trên địa bàn huyện.

211 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, mỗi suất trị giá 200.000 đồng được trao cho nạn nhân CĐDC/Đioxin các đơn vị cơ sở khối sự nghiệp, khối sản xuất, kinh doanh, khối xã, thị trấn, trường học. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với CNVCLĐ trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, giúp họ cùng gia đình đón tết vui vẻ.

Chiều ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh đã thăm, tặng quà nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Hưng Hà.

\* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần

Tập đoàn Thái Bình Seed tặng 30 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, thanh niên liệt sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

Công đoàn ngành Công Thương vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2019" và trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại buổi trao quà, 150 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Công Thương được trao các suất quà tết, trong đó 100 suất của Liên đoàn Lao động tỉnh, 50 suất của Công đoàn ngành Công Thương, mỗi suất 300.000 đồng và 1 túi quà với mong muốn giúp công nhân được đón tết đầy đủ, đầm ấm. Toàn bộ kinh phí do công đoàn cấp trên và doanh nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công đoàn ngành Công Thương phân bổ 250 suất quà của tỉnh để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở.

Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Quyết Tiến (Kiến Xương).

40 suất quà gồm quà và 300.000 đồng tiền mặt đã được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng, xã hội chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui vẻ.

Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Thái Thượng, Thụy Xuân, Thụy Trướng, Thái Đò, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền. Món quà là nguồn động viên, khích lệ người

khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ nghèo đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui vẻ.

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, 150 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã được Liên đoàn Lao động thành phố trao 150 suất quà với tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do công đoàn cấp trên và doanh nghiệp hỗ trợ. Cùng với trao quà, 2 công nhân có tay nghề được trao học bổng của Thủ tướng Chính phủ trị giá 6 triệu đồng/người để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Việc tổ chức đón tết cho CNVCLĐ thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn, góp phần động viên người lao động, phấn đấu với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nhiễm CĐDC/Đioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã An Tràng và xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phu.

Món quà nhỏ nhằm động viên người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nhiễm CĐDC/Đioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đầm ấm.

Là "ngân hàng của người nghèo", những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Năm 2018, Chi nhánh đã trích gần 181 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên để thực hiện công tác an sinh xã hội như: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện chương trình "Cặp lá yêu thương", ủng hộ quỹ "Trái tim nhân ái"...

Công ty TNHH Vĩnh Trà Thái Bình phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Quyết Tiến (Kiến Xương).

Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Thái Thượng, Thụy Xuân, Thụy Trướng, Thái Đò, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền. Món quà là nguồn động viên, khích lệ người

TUYÊN DƯƠNG DOANH NHÂN TRẺ...

(Tiếp theo trang 1)

nhiều phong trào khởi nghiệp; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; kết nối doanh nghiệp và xúc tiến thương mại; tham gia chương trình "Phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần 1, năm 2018" thu hút hơn 2.000 thanh niên, sinh viên xây dựng ý tưởng và khởi nghiệp. Đặc biệt, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ và tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Các hội viên cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng với tổng số tiền ủng hộ gần 200 triệu đồng.

Năm 2019, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng hội vững mạnh, phấn đấu có trên 200 hội viên; vận động thành lập hội doanh nghiệp trẻ các huyện; tăng cường các hoạt động hỗ trợ giúp doanh nghiệp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó đã góp phần cùng với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ là lực lượng nòng cốt, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, vì vậy mỗi doanh nhân trẻ cần chủ động trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để khởi nghiệp, tiếp thu và ứng dụng tốt khoa học công nghệ tiên tiến, đầu tư máy móc hiện đại góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hội nhập, đứng vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, thực sự là mái nhà chung, điểm tựa cho các doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững và khơi dậy phong trào khởi nghiệp của thanh niên trong tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh hoạt động, các doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho 2 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018; kết nạp và trao giấy chứng nhận cho 48 hội viên mới; các doanh nghiệp trẻ đăng ký tăng hơn 1.000 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

mở rộng xây dựng các mô hình trình diễn với tổng số 80 mô hình trồng trọt, 13 mô hình chăn nuôi và 8 mô hình thủy sản. Công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Doanh thu năm 2018 từ hoạt động sản xuất giống thủy sản đạt 1.774 triệu đồng, sản lượng cá bột các loài sản xuất đạt 51,05 triệu con; sản lượng cá hương, cá giống các loài đạt 10,81 triệu con.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tiếp tục đổi mới hoạt động khuyến nông góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới; bám sát nhiệm vụ và yêu cầu của thực tế sản xuất để có phương hướng hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng các mô hình, dự án khuyến nông, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ tập trung vào các cây trồng thế mạnh của tỉnh: lúa, khoai tây...; tập trung ổn định tổ chức, nhân sự, cơ sở hạ tầng để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.

SỐ NGƯỜI THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Lĩnh vực du lịch cũng có những bước tiến vượt bậc, đón trên 15 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ hơn 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2018. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, giáo dục văn hóa nhằm nâng cao ý thức công dân về đạo đức xã hội, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; cần hài hòa giữa bảo tồn văn hóa truyền thống và tiếp thu các yếu tố hiện đại. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người dân; tiếp tục tạo nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.

THẨM ĐỊNH XÃ ĐẠT CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)

Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh năm 2018 vừa tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM tại hai xã Đông Thanh và Tam Quang (Vũ Thư).

Với sự đoàn kết, thống nhất cao, các địa phương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, duy trì các nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ; đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được củng cố; các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa... đều đạt chuẩn. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần nâng cao thu nhập. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của hai xã đều đạt trên 41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn dưới 2%.

Tại buổi thẩm định, các thành viên trong đoàn đã rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ hoàn thành từng tiêu chí của các địa phương. Kết quả, hai xã có bản hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đó đoàn thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận hai xã đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2018.

THANH HUYỀN

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã trao quà, chúc các vị chức sắc tôn giáo, bày tỏ mong muốn các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần phụng, gương mẫu trước giới hội và nhân dân, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới.

CÔNG AN THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

quả 148 mô hình tự quản, 78 hồ sơ tố giác tội phạm. Qua đó duy động các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Năm 2019, Công an thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố; không để phát sinh vụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

KIẾN XƯƠNG Trao tặng bò cho hộ nghèo



29 con bò tổng trị giá 413 triệu đồng vừa được ban giao cho 29 gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ba xã Minh Hưng, Quốc Tuấn và Trà Giang. Trong đó, mỗi hộ được nhận 1 con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

Với mục tiêu phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 khoảng 0,06% và triển khai

VŨ ĐÔNG

(Đài TTTT Kiến Xương)

THÁI THUY Mở đợt cao điểm thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo



Người dân huyện Thái Thụy tự giao nộp pháo cho lực lượng chức năng.

Huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Năm 2018, việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa

biên huyện Thái Thụy đạt được những kết quả toàn diện. Các ngành chức năng của huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để có phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Kết quả, qua rà soát đã xác định 3 tuyến, 5 địa bàn trọng điểm, 21 hộ và 82 đối

tượng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua công tác đấu tranh và vận động, thu hồi, có 24 lượt công dân tự giác giao nộp 32,6kg pháo các loại; 10 súng săn, 178 viên đạn quân dụng, 15 kíp nổ, 12 vũ khí thô sơ.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo tới các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong huyện; mở đợt cao điểm thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiên quyết không để xảy ra các trường hợp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt các loại pháo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

TRẦN TUẤN

TIẾN HẢI Người dân tự giác giao nộp pháo nổ

Nhờ làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, tổ chức bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ở các xã thuộc địa bàn Đồn phụ trách, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 18/1, Đồn Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận của ông

Nguyễn Văn Khôi, sinh năm 1956, trú tại thôn Bình Thành, xã Nam Phú, huyện Tiến Hải 20 bánh pháo tếp màu đỏ, kích thước 30cm x 5cm.

Theo trình báo của ông Khôi, trong lúc đi làm về ông nhặt được số pháo trên tay để biến thuộc địa bàn huyện Tiến Hải. Qua kiểm tra sơ bộ, cán bộ Đồn

Biên phòng Cửa Lân xác định đây là loại pháo do nước ngoài sản xuất và đã lập biên bản quản lý số pháo trên. Đồn Biên phòng Cửa Lân đã biểu dương tinh thần tự giác, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của ông Nguyễn Văn Khôi.

VĂN CƯỜNG

(Bộ đội Biên phòng tỉnh)